

# Thanh Hóa trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh và Truyền hình

00:49 21/09/2022

Tác giả: Bá Nam

**Ngày 20/9, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.**



*Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu*

Theo đó, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng Báo điện tử Báo Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa.

Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Long, Trưởng phòng Thời sự - Chính trị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác cán bộ và những điểm mới trong công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này phải coi đây là sự ghi nhận nỗ lực, cố gắng của cá nhân trong quá trình học tập, rèn luyện và công tác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nắm chắc tư duy lý luận, chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ.

Phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất và giữ gìn mối quan hệ trong đồng nghiệp, đồng chí. Gương mẫu đi đầu, có tinh thần cống hiến, nhận việc mới, việc khó, sâu sát thực tiễn, hướng về cơ sở với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, để đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị.

PV

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/thanh-hoa-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-lanh-dao-bao-thanh-hoa-va-dai-phat-thanh-va-truyen-hinh>